

Xuống đồng gieo cấy lúa xuân



Toàn huyện Kiến Xương có gần 80 máy cấy cấy tay đã xuống đồng.

Thời điểm này, nông dân huyện Kiến Xương đang khẩn trương gieo cấy lúa xuân 2022. Theo kế hoạch, thời vụ cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 10 - 20/2.

Ảnh hưởng của không khí lạnh đã kéo theo từng đợt mưa dày hạt nhưng trên khắp các cánh đồng của xã Vũ Hòa người dân vẫn ra đồng với quyết tâm cấy xong toàn bộ diện tích trước lịch thời vụ của xã để ra. Ông Trần Văn Phước, chủ máy cấy ở thôn 4 cho biết: Để phục vụ bà con trong xã kịp thời vụ, ngay từ ngày mùng 5 tết tôi đã đưa máy cấy xuống ruộng. Chỉ trong 5 ngày tôi đã hoàn thành 40 mẫu ruộng cho bà con. Ngoài ra tôi tiếp tục phục vụ cấy 60 mẫu cho người dân ở các xã lân cận. Năm nào tôi cũng làm trọn gói cho người dân, từ cấy bừa, gieo mạ đến cấy và thu hoạch. Với giá cấy bừa 125.000 đồng/sào, cấy 250.000 đồng/sào, người dân không phải chân lấm tay bùn mà vẫn có thóc. Đây là bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp bởi chúng tôi đã đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, người dân chỉ việc nhận ruộng, chăm sóc lúa phát triển, thời vụ diễn ra nhanh gọn. Với việc làm trọn gói như vậy tính bình quân mỗi năm tôi thu về hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Hòa cho biết: Vụ xuân năm nay toàn xã gieo cấy 326ha với các giống lúa chủ lực như Bắc thơm, BC15, trong đó có 40% diện tích được cấy máy. Không chỉ số lượng máy cấy tăng lên với 11 máy mà trên địa bàn xã còn có 4 hộ làm dịch vụ trọn gói từ khâu gieo mạ đến khâu thu hoạch nên mặc dù người dân mới xuống đồng từ ngày 4/2 song đến nay tất cả các diện tích cấy máy đều đã hoàn thành. Số diện tích còn lại bà con tập trung nhân lực gieo cấy khi thời tiết thuận lợi, phần đầu trong thời gian sớm nhất.

Còn ở xã Vũ Lễ, vụ gieo cấy đã vào giai đoạn tập trung, hối hả trên khắp các cánh đồng. Bà Nguyễn Thị Tính, Trưởng thôn Đông Chủ cho biết: Vụ lúa xuân 2022 toàn thôn gieo cấy 78 mẫu với các giống chủ yếu TBR225, PM4, T10. Mặc dù trong thôn không có máy cấy song từ ngày 7/2 người dân đã thuê máy cấy của HTX và các nơi khác để thay thế sức lao động của con người. Tính đến ngày 10/2, toàn thôn đã cấy được gần 20 mẫu, dự kiến hoàn thành gieo cấy trước ngày 15/2. Là một trong những hộ cấy nhiều nhất thôn với 5 mẫu tôi đã thuê máy cấy 4 mẫu, 1 mẫu cấy tay để

đẩy nhanh tiến độ thời vụ. Vì thế chỉ chưa đầy 1 tuần tôi đã hoàn thành gieo cấy vụ lúa xuân năm 2022.

Ở làng nghề xã Lê Lợi, mặc dù người dân quanh năm hồi hải với nghề song vẫn tranh thủ thời gian để sản xuất nông nghiệp. Bà Phạm Thị Thúy, thôn Phú Ân cho biết: Mặc dù thu nhập chính không phải từ cây lúa song tôi vẫn duy trì cấy 8 sào để vừa ăn vừa chăn nuôi. Để đạt năng suất cao, tôi tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật gieo mạ, đặc biệt đã che phủ nilon để vừa chống chuột phá hại vừa chống rét cho mạ. Nhờ đó mà đợt rét vừa qua cây mạ vẫn phát triển tốt, khoảng 2 ngày tới tôi sẽ huy động anh em họ hàng xuống đồng cấy hết diện tích lúa xuân.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương: Đến hết ngày 10/2, toàn huyện đã gieo cấy được trên 800ha trong tổng số 11.050ha lúa xuân với các loại giống chủ lực là TBR225, Bắc thơm 7, Đài thơm 8... Vụ xuân năm nay số lượng máy cấy tiếp tục gia tăng, đã có gần 230 máy cấy xuống đồng nên tiến độ thời vụ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Toàn huyện ước có khoảng 3.000ha sẽ được cấy máy. Một số địa phương có nhiều

mô hình tích tụ ruộng đất đã áp dụng phương thức gieo mạ khay cấy máy hiệu quả như Thanh Tân, Bình Minh, Vũ Hòa... Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện khuyến cáo bà con nông dân gieo mạ đúng lịch thời vụ, che phủ nilon chống rét cho mạ. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nông dân tổ chức vệ sinh, nạo vét mương máng, có các biện pháp điều tiết nước hợp lý. Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi thăm đồng, kiểm tra thực tế tại các địa phương, yêu cầu các địa phương tập trung nhân lực, máy móc xuống đồng bảo đảm kết thúc thời vụ gieo cấy trước ngày 25/2. Động viên, khuyến khích nông dân tích cực áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng chủ động trong công tác dự tính, dự báo sớm phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại lúa để chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả.

Với sự sát sao trong chỉ đạo sản xuất của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự tích cực, chủ động bắt tay vào sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân mới của bà con nông dân các địa phương, Kiến Xương kỳ vọng tiếp tục có thêm một mùa vàng bội thu.

Với sự sát sao trong chỉ đạo sản xuất của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự tích cực, chủ động bắt tay vào sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân mới của bà con nông dân các địa phương, Kiến Xương kỳ vọng tiếp tục có thêm một mùa vàng bội thu.

Những ngày này, nông dân các địa phương của huyện Đông Hưng khẩn trương xuống đồng cấy lúa xuân bảo đảm cơ cấu giống lúa và khung thời vụ tốt nhất.

Vụ xuân năm 2022, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy 11.300ha, trong đó lúa chất lượng chiếm từ 35% diện tích trở lên. Ông Lê Quý Thăng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để phấn đấu gieo cấy 100% diện tích lúa xuân, chủ lực là giống lúa ngắn ngày, hoàn thành gieo cấy trước ngày 20/2, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các HTX DVNN huy động máy móc làm đất, máy cấy phục vụ bà con gieo cấy bảo đảm khung thời vụ. Vụ này, toàn huyện huy động 380 máy cấy cỡ lớn cấy lúa cho bà con (tăng gần 200 máy so với vụ trước), phấn đấu diện tích cấy máy mạ khay đạt 4.800ha, tăng so với vụ trước

khoảng 1.000ha. Bên cạnh đó, các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng diện tích áp dụng biện pháp tác lúa cải tiến SRI, phương pháp gieo cấy hiệu ứng hàng biên... sử dụng phân bón tổng hợp, phân bón làm tốt công tác sinh kết hợp làm tốt công tác diệt chuột, phòng, trừ ốc bươu vàng, sâu bệnh bảo vệ cây lúa ngay từ khi đưa xuống đồng để bảo đảm một vụ xuân thắng lợi.

Vụ xuân này, xã Phú Châu huy động 10 máy cấy mạ khay xuống đồng cấy lúa cho bà con từ mùng 5 tết. Có máy cấy, bà con nông dân, đặc biệt là các hộ cấy phần khởi vì thời tiết lạnh không phải cấy tay, vừa nhanh vừa rẻ. Anh Bùi Văn Toàn, thôn Cốc chia sẻ: Vụ này gia đình tôi cấy 20 mẫu, 100% diện tích cấy máy mạ khay. Ruộng khoán của gia đình chỉ có 3 sào, còn lại là ruộng bà con không cấy cho mượn. Nếu không có máy móc hỗ trợ vợ chồng tôi không thể nhận cấy nhiều thế. Giờ cấy tay thuê người rất khó, công lao cao hơn cấy máy nhiều lần. Cây máy gồm cả làm mạ và cấy chỉ 250.000 đồng/sào, còn nếu không làm mạ chỉ cấy cũng khoảng 50.000 - 100.000 đồng/sào tùy vào chân ruộng. Với nhiều tiện ích, đem lại hiệu quả cao, quan trọng là giải quyết bài toán thiếu lao động hiện nay, việc đưa máy cấy vào phục vụ sản xuất được nông dân nơi đây rất ủng hộ.

Ông Phạm Văn Hinh, Giám đốc HTX DVNN xã Phú Châu cho biết: Tổng diện tích cấy lúa xuân của xã trên 280ha, vụ này gần 90% diện tích cấy máy mạ khay, diện tích còn lại trồng không thể đưa máy cấy vào. Năm nay HTX thuê Công ty Môi trường Xanh tổ chức diệt chuột bảo vệ mùa màng cho bà con. Hiện nay thời tiết thường xuyên thăm đồng, giữ mực nước cao trong ruộng nhằm giữ ấm cho cây lúa mới cấy; khi thời tiết ấm trở lại tăng cường bón phân thúc kết hợp tưới nước cho bộ rễ phát triển và cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh.

Trên cánh đồng xã Đông Á, máy bừa vừa đi qua, máy cấy và bà con đã nhanh chóng đưa mạ phủ xanh khắp các cánh đồng. Ông Bùi Văn Phương, thôn Đại Đông cho biết: Vụ này gia đình tôi tích tụ cấy 5 mẫu ruộng, trong đó 2 mẫu cấy giống lúa chất lượng cao ST24, ST25. Tôi và 3 hộ khác trong thôn đã mạnh dạn đầu tư máy cấy, máy cấy phục vụ sản xuất của gia đình với tổng trên 10 mẫu. Riêng gia đình tôi nhận cấy tạo 3 mẫu ruộng bỏ hoang để cấy đều là ruộng trồng không cấy máy được mà phải đổi công cho các hộ khác cấy tay rất vất vả. Chúng tôi mong được hỗ trợ kinh phí để nâng cấp máy cấy, máy cấy công suất lớn hơn; có máy móc hỗ trợ tôi sẽ mạnh dạn tích tụ thêm ruộng sản xuất lúa hàng hóa, vừa tăng năng suất

vừa góp phần giảm ruộng bỏ hoang cho địa phương.

Giống tốt là một trong những yếu tố quan trọng làm nên một vụ mùa thắng lợi, vì vậy HTX DVNN xã Đông Á đã khuyến cáo bà con nông dân chọn giống chất lượng, gieo mạ trong khung thời vụ và che phủ nilon chống rét cho toàn bộ diện tích; có kế hoạch gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày chất lượng cao nhằm ứng phó kịp thời nếu rét đậm, rét hại xảy ra. Ông Lê Văn Lự, Giám đốc HTX cho biết: Từ trong tết, HTX đã huy động máy bừa ngã toàn bộ diện tích cấy lúa xuân với 350ha, mùng 4 tết máy đã ra đồng bừa phục vụ bà con cấy; tổ chức đánh chuột đại trà lần 1 từ lúc lấy nước đổ ải, lần 2 là trước khi cấy. Vụ này xã vẫn duy trì sản xuất trên cánh đồng lớn có sự tham gia của 150 hộ xã viên với diện tích 50ha, gồm các giống chất lượng như Bắc thơm, TBR225, Đài thơm. Từ ngày 5/2 đến nay bà con tập trung nhân lực, máy móc ra đồng cấy lúa xuân bảo đảm khung gieo, đúng cơ cấu giống, thời vụ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chủ động, tích cực của bà con nông dân trong lựa chọn giống, tích cực đưa máy móc vào đồng ruộng, huyện Đông Hưng phấn đấu giành một vụ xuân thắng lợi, hoàn thành chỉ tiêu về năng suất và sản lượng theo kế hoạch đã đề ra.

THU THỦY - TRUNG HIẾU



Nông dân xã Đông Á (Đông Hưng) khẩn trương gieo cấy vụ xuân bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Đổi thay ở Hồng An

Quê hương cách mạng Hồng An (Hưng Hà) - nơi hai lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm nay đã "thay da đổi thịt". Niềm vui nối tiếp niềm vui khi xuân này Hồng An được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đó là minh chứng cho sự chung sức đồng lòng của cán bộ, nhân dân trong quá trình xây dựng quê hương.



Nông dân Hồng An mạnh dạn tích tụ ruộng đất trồng cây ăn quả cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Một buổi sáng đầu xuân mới, chúng tôi về thăm Hồng An, tìm lại dấu tích xưa. Tắm bia đá tại km143+200 trên đê Đìa sừng sững, trang nghiêm ghi dấu trận lụt lịch sử năm 1945. Cũng chính nơi đây

đã in dấu chân Bác trong hai lần Người về thăm Hồng An. Ngày 21/8/1945, đoạn đê Đìa, xã Hồng An bị vỡ, nước ngập tràn khắp các vùng của tỉnh Thái Bình, lúa mùa mất trắng, nạn đói khủng khiếp hồi tháng 3 âm

lich chưa qua, nạn đói tháng 8 lại đang rình rập. Giữa lúc khó khăn ấy, năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và xem xét Ủy ban cách mạng lâm thời tổ chức cứu đói cho dân và hàn khẩu đoạn đê vỡ. Ông Trần Hữu Hà,

nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hồng An kể lại: Lúc đó, cả phía Bắc Thái Bình bị ngập trong biển nước của sông Hồng. Chúng tôi kiến cảnh nước lớn, người dân đói khát, Bác chỉ đạo tỉnh Thái Bình lập tức đập đê chống lũ. Bác còn dặn: Công việc trước mắt phải tập trung chống đói, chống rét, nếu để dân đói là Chính phủ có lỗi với dân. Sau lời dặn của Bác, Thái Bình huy động 4 huyện của tỉnh tập trung đắp đê, chỉ sau 3 tháng cán bộ và nhân dân Hồng An cùng các lực lượng hộ đê của tỉnh, huyện đã hàn khâu xong đoạn đê vỡ.

Thực hiện lời Bác dạy, từ đó đến nay Đảng bộ và nhân dân Hồng An luôn đoàn kết một lòng tập trung tăng gia sản xuất, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Hồng An luôn là một trong những xã đi đầu trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, trong công cuộc xây dựng NTM, NTM nâng cao, Hồng An đã huy động tổng kinh phí trên 49.823 triệu đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp 7.375 triệu đồng, xây dựng 8,06km đường giao thông trục xã, 23,89km đường giao thông trục thôn; kiên cố hóa 2,175km kênh cấp 1 loại 3; quy hoạch 4 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích 280ha, giá trị sản xuất đạt bình quân 500 triệu đồng/ha. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển, giữ vững một số nghề truyền thống như làm long

nhân, dệt vải, may khăn, hàn xi...; tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động. Năm 2021, giá trị sản xuất ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản của xã đạt trên 233 tỷ đồng, tăng 11,75% so với năm 2020. Đặc biệt, hai năm trở lại đây khi Công ty TNHH Tiên Phong đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương và các xã lân cận, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, thay đổi cuộc sống của người dân. Anh Trần Đức Cường, công nhân Công ty cho biết: Trước đây tôi làm trên Hà Nội nhưng từ khi Công ty xây dựng tại quê hương tôi đã lựa chọn về quê làm việc. Nhờ

đó thu nhập tăng cao hơn, đời sống được đủ đầy.

Giờ đây, đi khắp mọi ngõ đường trong thôn ngoài xóm đều nhận thấy sự "thay da đổi thịt" qua một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Một Hồng An bình yên, no ấm, một miền quê lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa đang từng ngày khoác trên mình tấm áo mới. Đây là động lực để cán bộ và nhân dân Hồng An tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc. Ông Trần Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng An cho biết: Phát huy thành quả đã đạt được, năm 2022 chúng tôi tập trung lãnh đạo công tác giải phóng mặt

bằng, nâng cao sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để đáp ứng yêu cầu sản xuất trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy vùng chăn nuôi quy mô lớn; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu.

Bức tranh xuân của Hồng An hôm nay có nhiều sắc màu tươi sáng, sắc màu của những bông hoa đua nở chào xuân, sắc màu của cuộc sống đang từng bước đổi thay. Đây chính là niềm tin, động lực để Đảng bộ, nhân dân trong xã vững bước đưa quê hương ngày thêm giàu mạnh.

THANH THỦY



Công ty TNHH Tiên Phong tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương và các xã lân cận.